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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  

วันพุธ ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

******************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมนึก  จันทร์หอม ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
2 นายเอกภาค  จันทรา รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น   เอกภาค  จันทรา 
3 นายสุทธิพร   สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น สุทธิพร สุภา 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บัวคำ  อะกะเรือน 
6 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
7 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธเนศ  วิริยะ 
8 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
9 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 

10 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 
11 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ ปัญจะเรือง 
12 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
13 นายสวัสดิ์  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสดิ์  สุกิน 
14 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
15 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
16 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
17 นางดวงดาว  เขื่อนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เขื่อนแก้ว 
18 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
19 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
20 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
21 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
22 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
23 นายอธิป  ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1๕ อธิป  ภัทรบรรพต 

 
ผู้ลาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ลากิจ 
2 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 ลากิจ 
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ผู้ขาดประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
3 นายนิคม  ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม  ปิ่นหอม 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์  ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์  ใจแปง 
6 นางสาววรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด วรัญญา เปาริบุตร 
7 นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จิรภัทร  ศรีใจ 
8 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
9 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ อรพิน ดวงต๋า 

10 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ วสันต์ ศรีสนอง 
 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
- - - - 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 นายสุทธิพร  สุภา , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                
ได้ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู ้มาประชุมที ่ได้ลงชื ่อไว้ ปรากฏว่า                                         
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 23 ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้ลาการประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ 

1. นายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ลากิจ 
2. นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ 
ตอนนี้มีสมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้อง

ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นเข้านั ่งตามที ่ซึ ่งได้จัดไว้  ต่อจากนั้นได้เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม 
พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น            
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้านั่งประจำที่นั่ง) 
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   นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี ้เป็นการประชุมสภา                   
สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตาม ข้อ 23 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ได้มีหนังสือเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564     
มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 และมีเรื่องท่ีทางสภาของเราจะต้องพิจารณา
กันอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีผู้มาประชุมที่
ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจดูรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้ ว 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 23 ท่าน ลาประชุม 2 ท่าน คือ 

1. นายไพศาล จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 11 ลากิจ 
2. นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 14 ลากิจ 

 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

– ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   

        สมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
วันนี้มีการรับรองรายงานการประชุมจำนวน 1 สมัยด้วยกัน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.1 การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที่         
27 พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรือแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม         
สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรียนเชิญท่านสมาชิกครับ หากไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอมติครับ 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีมติเห็นชอบ
รายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

  ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ  23 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
– ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
– ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม ่
5.1 ญัตติที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
      5.1.1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

       เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
      5.1.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล  งบประมาณรายจ่าย      

       ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ 
 ระเบียบวาระที ่ 5.1.1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ ่มเติม          
ครั้งที่ 6/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 ขึ้นมาครับ ระเบียบวาระที่ 5.1.1  เรียนเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ 5.1.1 ญัตติพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ซึ่งเอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นการกำหนดในเรื่องของ
ยุทธศาสตร์ เรื ่องของการพัฒนารายละเอียดแผนงานโครงการของปีงบประมาณควบคุมระยะเวลา 5 ปี      
โดยผ่านกระบวนการสากลท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นให้ความเห็นชอบตามระเบียบ
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2561 
ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการจัดทำรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ อาทิเช่น  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
พ.ศ. 2561 - 2565 จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปรับเข้ากับการพัฒนาของ
ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหาร 
ขออนุญาตท่านประธานเพ่ิมเติม เนื่องมาจากในการจัดทำแผน 5 ปี ใกล้จะสิ้นสุดการทำงานแล้ว และได้มีการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนมาจากกรมน้ำบาดาล ได้ประสานเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาการทำระบบน้ำประปาให้
ควบคุมพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมที่ผ่านมา 2 ครั้ง มีท่านสมาชิกบางส่วนได้เข้า
ร่วมประชุมด้วย และได้ร่วมชี้ตำแหน่งโดยการเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่ต้องกำหนดจุด เป็นลักษณะโครงการที่ใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงประมาณ 50 กว่าล้านบาท เพื่อให้ควบคุมพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่น ยกเว้นบ้านขอบด้ง
และบ้านป่าคา เพราะบ้านป่าคาได้งบประมาณ 32 ล้านบาท ไปแล้วในส่วนนั้น พิกัดน้ำก็คือพิกัดเดิมที่เคยใช้
งบประมาณของอำเภอที่มีงบประมาณ 5 ล้านบาทนั้น แต่เป็นโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ก็ได้
ประสานร้องขอรับการสนับสนุนซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ และได้มีผู้นำหมู่บ้านบ้านลาน ท่านสมาชิกสภา
ที่ร่วมนำชี้ตำแหน่งพิกัดเมื่อวันดังกล่าว เป็นการผันน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำมาพักบริเวณพื้นที่วัด
บ้านโพธิ์ทองรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้ครับ อาจจะส่งเข้าไปเสริมในพื้นที่บ้านหนองไผ่ที่ยังขาดน้ำ 
โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  น้ำจะเดินมาตามเส้นทางและระหว่างไหล่ทางการไหลของน้ำก็จะ
กระจายน้ำเข้าชุมชน ตั้งแต่บ้านลานลงมาพื้นที่ด้านล่างควบคุมพื้นที่ทั้งหมด ก็จะมีระบบที่เป็นน้ำดื่มสะอาด
รองรับตลอดเส้นทางจนถึงบ้านหนองบัวหมู่ 8 ท่อน่าจะเป็นท่อ PE ขนาดใหญ่ ซึ่งพอสำรวจแล้วปัญหาที่พบ
คือเรื่องของท่อแตกทุกครั้ง จึงได้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับทางช่างกรมน้ำผู้ดำเนินการได้รับทราบเกี่ยวกับ
ปัญหา พิกัดต่อมาหลังจากการสำรวจพ้ืนที่บ้านลานก็สำรวจพ้ืนที่บ้านห้วยน้ำริน บ้านม่วนชุม และจะนำน้ำเข้า
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ไปยังเส้นทางพื้นที่หนองหญ้าไซ ก็จะมีระบบแท็งก์น้ำที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำขึ้น ทางทิศใต้ก็จะ
สูบน้ำขึ้นพื้นที่บ้านสวนชาไปบรรจบที่เส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกน้ำรู จะเป็นบ่อพักน้ำจุดที่สอง 
พอบ่อพักจุดที่สองเสร็จแล้วก็จะมาถึงจุดที่เป็นปัญหาเป็นจุดที่ท่อแตกเป็นข่าวอยู่ตลอดแต่ต้องมาพักที่จุดนี้  
จุดที่สามอยู่ตรงทีว่ัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ จะเป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ โดยจะไม่
ใช้แรงดันน้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพราะทำให้ท่อแตกจึงนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เข้ามา 
ท่านเจ้าคุณ (พระราชกิตติสุนทร ธมฺมกาโม) ร่วมชี้จุดและวางพิกัดพ้ืนที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว พ้ืนที่ติดกับพระธาตุ
เก่าจะเป็นจุดพักน้ำอีกจุดหนึ่ง เพื่อกระจายระบบน้ำสู่พื้นที่ด้านล่างทั้งหมู่ 13 หมู่ 4 หมู่ 3 หมู่ 1 หมู่ 2      
หมู่ 12 หมู่ 8 โดยระบบการจ่ายน้ำนั้นจะเชื่อมต่อกับระบบพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการหารือที่ยังไม่
สมบูรณ์แบบเป็นเพียงการลงพื้นที่เข้ามาสำรวจ พอเข้ามาสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องตรวจสอบว่าอยู่ใน
แผนเรื ่องของระบบน้ำประปาตำบลหรือไม่ ซึ ่งไม่ได้อยู ่ในแผนพัฒนาตำบลตกหล่นไปนะครับ จึงขอให้
คณะกรรมการแผนระดับตำบลเห็นชอบแผนในการประชุมครั้งที่ 6 บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น จะได้เชื่อมกับกรมน้ำต่อไป เรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องของการขอเพิ่มเติม ส่วนแผนเพิ่มเติมเรื่อง
อื่นก็มีในเรื่องของครุภัณฑ์เนื่องจากแผนพัฒนาของเราไม่ได้กำหนดคุณลักษณะควบคุมตามคุณลักษณะที่
ถูกต้อง จึงขอบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาของปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อทางสมาชิก
สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะส่งแผนพัฒนาให้กับกรมน้ำเรื ่องของน้ำประปาตำบลว่าบรรจุเข้าอยู ่ใน
แผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา รวมทั้งด้านอื่น ๆ 
เรื่องบัญชีครุภัณฑห์ากท่านสมาชิกสภาตรวจสอบดูจากเอกสารที่แนบมาท่านก็จะเห็นว่า  
 

  ร่าง รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที ่6/2564 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่มาว (พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5) วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร , การอุปโภคและบริโภค เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) กระจายน้ำจากน้ำมาวแม่มาว จำนวน 5 ,433 ครัวเรือน จำนวน 15 หมู ่บ้าน        
พื ้นที ่การเกษตร 6,643 ไร ่ บรรจ ุต ั ้งแต ่งบประมาณปี 2564 งบประมาณ 50,000,000 บาท       
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ 50,000,000 บาท บรรจุในแผนพัฒนาตำบล ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคที่พอเพียง แก้ปัญหาเรื่องของน้ำที่วิกฤต หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักกรมทรัพยากรน้ำ  
 

  ร่าง บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 ข้อที่ 1 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพกู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องวัดความดัน สำหรับผู้ใหญ่ 
จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์  
งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 16,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 16,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที่ 2 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สำหรับงานกู้ชีพกู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 3 
เครื่อง เครื่องละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ
และท่ีผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 10,500 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 10,500 บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่3 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สำหรับงานกู้ชีพกู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องวัดความดันข้อมือสำหรับเด็ก 
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จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่านมา 
พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,500 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 2,500 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
สำนักปลัด 
 ข้อที ่4 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด     
(ปลายนิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 12,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 
12,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่5 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เฝือกลม ชุด 6 ชิ้น จำนวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่ านมา พ.ศ. 2564 
งบประมาณ 9,500 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 9,500 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่6 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ชุดช่วยหายใจโดยการบีบแอมบู 
(สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ
และที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,500 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 3,500 บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่7 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ชุดช่วยหายใจโดยการบีบแอมบู 
(สำหรับเด็ก) จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและ
ที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,500 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 3,500 บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่8 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ฮาร์ดคอล่า จำนวน 2 ชิ้น       
ราคาชิ้นละ 1,300 บาท ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่
ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,600 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 2,600 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักปลัด 
 ข้อที ่9 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)  ชุดบอร์ด จำนวน 2 ชุด ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 
6,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 6,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที ่ 10 แผนงาน แผนงานสาธารณสุข หมวด ครุภ ัณฑ์ ประเภท ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สำหรับงานกู้ชีพ กู้ภัย เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) กล้องติดตั้งภายในรถกู้ชีพ จำนวน 
3 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 
งบประมาณ 2,600 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 2,600 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 ข้อที่ 11 แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในกิจกรรมของ อบต. ม่อนปิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องดีเซล ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ
และที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,000,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 2,000,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด จะใช้สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหลักสำหรับประเด็นนี้ 
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 เป็นการเพ่ิมเติมให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 - 2565 
ที่จะดำเนินการต่อไปจะเป็นในเรื่องของครุภัณฑ์ จึงต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2564 
หลังจากการจัดทำเรื่องของข้อบัญญัติรายจ่ายปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณต้นเดือนกันยายน            
หรือปลายเดือนสิงหาคมที่จะขอใช้เงินเหลือจ่ายที่หมดความจำเป็นไปแล้วให้ดำเนินการ จะเห็นได้ว่าเรื่องของ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ งานกู้ชีพ กู้ภัย จึงไม่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ
และอาจไม่ทันในเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์ ถ้าตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 หลังจากการเปิดประชุม
วิสามัญที่ได้หารือกับท่านประธานสภาไปครั้งหนึ่ง ก็สามารถจัดซื้อให้สอดคล้องทันต่อระยะเวลาเพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื ่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นว่าเริ ่ม เสื ่อมสภาพแล้ว แต่ถ้านำไปตั ้งใน
ปีงบประมาณ 2565 ก็จะต้องเป็นส่วนของปี พ.ศ. 2565 แต่งบประมาณของปี 2564 - 2565                 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จึงขอนำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพิ่มเติม และขอให้ทางสภารับรองให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณา ด้านต่อไป แบบ ผ. 30 แผนงานเคหะและชุมชนเรื่องของการขอเปลี่ยนแปลง 
   

  ร่าง บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที่ 
6/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 ข้อที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 (เดิม) 
  แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 301 ลำดับที่ 64 หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

- ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร 
- ตัวรถชนิด 4 ล้อ 
- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ 
- มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- ตู้บรรทุกขยะเทด้วยระบบไฮครอลิกดันใต้ท้องรถ 
- พร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 งบประมาณ 950,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 (เปลี่ยนแปลง) 
  แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563

งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 950,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 950,000 
บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
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 ข้อที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 (เดิม) 
  แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 301 ลำดับที่ 65 หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

- ถังบรรจุขยะปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร 
- ชุดอัดขยะด้านท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค 
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
- มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า 
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,200,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2564 (เปลี่ยนแปลง) 
  แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

งบประมาณและที ่ผ ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,400,000 บาท พ.ศ. 2565 งบประมาณ 
2,400,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด 
  เป็นการเพิ่มเติมและขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เรื่องของ
ครุภัณฑ์ จึงกราบเรียนท่านประธานสภาขอให้สภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกท่านใดที่ต้องการปรึกษาหารือเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
กระผมขออนุญาตสอบถามท่านประธานในเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม       
ครั้งที่ 6/2564 ขออนุญาตสอบถาม 
 เรื ่องการก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำน้ำมาวโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตรงพื ้นที ่ของหมู ่ 5             
กระผมขออนุญาตสอบถามในส่วนของเส้นทางไปหมู่บ้านหนองเต่าท่านได้คิดที่จะทำหรือไม่ครับ  เพราะว่าถ้า
พ้ืนที่ด้านบนกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับใช้พื้นที่ด้านบน ช่วงหน้าแล้งพ้ืนที่ทำการเกษตรด้านล่างก็จะไม่ได้ใช้นะครับ 
แล้วชาวบ้านประชาชนที่อาศัยของริมถนนตั้งแต่บ้านหนองเต่าลงมาเรื่องน้ำก็มีปัญหาเหมือนกันครับ จึงขอ
อนุญาตสอบถามว่ามีแนวทางความคิดที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างสิ่งก่อสร้างอ่ืนหรือไม่สำหรับพื้นท่ีส่วนนั้น 
 ส่วนเรื่องร่างบัญชีครุภัณฑ์ของแผนงานสาธารณสุข ประเด็นนี้กระผมเห็นควรว่าส่วนงานสาธารณสุข
ในข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2564 ด้านงานสาธารณสุขข้อที่กล่าวว่า วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุการแพทย์ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 50,000 
บาท ในส่วนนี้ท่านนำไปใช้ในด้านใดครับ หากท่านกล่าวว่ายังไม่ได้อยู่ในงานกู้ชีพกู้ภัย แล้วงานกู้ชีพกู้ภัยอยู่ใน
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ส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดใช่หรือไม่ ไม่ได้อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของแผนงานสาธารณสุขใช่
หรือไม่ครับ ขออนุญาตทำความเข้าใจให้กับท่านสมาชิกด้วยครับ ต้องทำความเข้าใจไม่ต้องรีบในการพิจารณา 
 ส่วนเรื ่องที ่กระผมอยากจะสอบถามประเด็นที ่หนึ ่งก็คือ ข้อที ่ 11 แผนงานบริหารงานทั่วไป       
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกเป็นลักษณะแบบใดครับ          
ท่านไม่มีรายละเอียดให้สมาชิกสภานะครับ ส่วนแผนงานเคหะและชุมชนด้านหลังเอกสารมีรายละเอียดกล่าว
ไว้นะครับ สำหรับในส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องดีเซล เป็นลักษณะใดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ใช้สำหรับงาน
ประเภทใด เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในกิจกรรมของ อบต. ม่อนปิ่น มีรายละเอียดเพียงเท่านี้ช่วยชี้แจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบด้วย ใช้สำหรับงานด้านใดก็ไม่ทราบ ลักษณะรูปแบบใดก็ไม่ทราบ เครื่องยนต์
กำลังเท่าไหร่ หากจะนำมาใช้สำหรับรับส่งผู้สูงอายุมีลักษณะเหมือนรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หรือโรงเรียนอื่น ๆ ใช่หรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถามครับ เพราะงบประมาณไม่น้อย 2,000,000 บาท             
ในส่วนเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6/2564 ตั้งแต่เรื่องของการจัดซื้อรถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
รถกระบะก็พ่ึงมใีหม่สีเขียวนะครับ 
 ประเด็นเรื่องที่สองการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เรื่องเดิมคือ รถ 6 ล้อ ราคางบประมาณ 2,200,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 2,400,000 บาท มีงบประมาณเพียงพอใช่หรือไม่ สามารถเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพิ่มขึ้นได้ด้วยใช่หรือไม่ หากโครงการหมู่บ้านกระผมไม่เพียงพอสามารถขอเพิ่มงบประมาณได้ใช่
หรือไม่ครับ และกระผมยังมีข้อสงสัยประเด็นที่กำหนดรูปแบบลักษณะของรถไว้ว่ามีกำลังแรงไม่ต่ำกว่า 130 
แรงม้า แต่มีข้ออื่นที่กำหนดไว้ว่ามีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 170 กิโลวัตต์ คือกำหนดต่ำไม่ได้ต้องกำหนดสูงสุด
แทนใช่หรือไม่ครับ ถ้าสมมติว่าพลังเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่ 170 กิโลวัตต์ แต่กำลังต่ำสุดอยู่ที่ 110 กิโลวัตต์ 
ท่านจะทำยังไงครับ กำลังแรงม้าลดคุณสมบัติที่ได้ไม่ได้ค่าที่ต่ำสุด เพราะรายละเอียดที่แนบดังกล่าวคือสูงสุด 
แปลว่าสามารถเร่งเครื่องได้เต็มที่ถึง 170 กิโลวัตต์ ส่วนค่าต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับ แปลว่าต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ก็ได้ และกระผมเป็นกังวลเรื่องงบประมาณ 2,200,000 บาท ที่เพิ่มงบประมาณเป็น 2,400,000 บาท 
เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท ท่านสามารถจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มได้ถึงเพียงนี้ ส่วนโครงการของหมู่บ้านที่
งบประมาณไมเ่พียงพอจะทำอย่างไรครับ สอบถามเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบถามหารือเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ประเด็นเรื่องของรถขยะ 2 คัน 
สำหรับความคิดเห็นของกระผมเรื่องรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมก็ได้ไปรับมอบรถ
ขยะกับท่านรองปลัดด้วยนะครับ ขณะนี้รถขยะขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีอยู่ 2 คัน  
รถขยะขนาดเล็กอีก 1 คัน หากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ รถขยะที่มีก็จะ
รวมเป็น 5 คัน และรถขยะทั้งหมดจะสอดคล้องกับเรื่องของแนวทางการรณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอยของคนใน
พื้นที่หรือไม่ครับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทำการรณรงค์มาตลอดนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นจะจัดซื้อเพ่ิมก็จะรวมเป็น 5 คัน ถือว่ามีจำนวนที่มากสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนะครับ 
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านช่วยกันสังเกตตรวจสอบงบประมาณในส่วนนี้เป็นงบประมาณท่ีสูงพอสมควรนะครับ 
รวมแล้วจำนวนก็เป็นหลักล้านบาทช่วยกันพิจารณาด้วยครับ เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่ที่กระผมได้กล่าวไปว่า
จะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารของคณะผู้บริหารที่มีนโยบายที่ต้องการจะรณรงค์การทิ้งขยะ การลดขยะ
ในครัวเรือนหรือไม่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็ยังจะจัดซื้อรถขยะเพ่ิมอีก 2 คัน ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารในส่วนนี้นะครับ โปรดช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ 
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  นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบถามหารือเรื่องแผนพัฒนาเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตท่านประธานอีกสักครู่ให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเรื่องรายละเอียดครับ ขออนุญาตอธิบายในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นยังไม่ได้จัดซื้อรายการใด เพียงแค่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็
เท่านั้น เรื่องของรายละเอียดที่เพิ่มเติมมีทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นขอรับการสนับสนุนจากกรม    
แต่เรื ่องดังกล่าวที่ขอไปนั้นไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จึงนำมาเพิ ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก็เท่านั้น           
ซึ่งเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนา ส่วนเรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัยทำไมถึงไม่ได้อยู่ในงาน
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกำลังดำเนินการขอจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
เมื่อยังไม่ได้รับการอนุมัติจึงไม่สามารถเปิดกองแผนงานได้ เนื่องจากยังขาดบุคลากรขาดปัจจัยในด้านต่าง ๆ 
ดังนั้นงานสาธารณสุขก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีกอง
การศึกษา กองช่างโยธา กองคลัง สำนักปลัด ทั้งหมด 4 กอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้มีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงต้องอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด หากสอบถามว่าอยู่ในกระบวนการ
การขอเปิดกองหรือไม่ ไม่ว่าจะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ก็อยู่ในขั้นตอนการขอดำเนินการเช่นเดียวกัน ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง
บัญชีครุภัณฑ์ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นตั้งไว้ว่าจะได้ดำเนินการเช่นใด 
รวมทั้งประเด็นเก่ียวกับเรื่องของรถ 6 ล้อ ซึ่งวันก่อนมีคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลเห็นชอบแผนได้กำหนด
ว่ามีลักษณะรูปแบบแนวทางใด ขออนุญาตให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้อธิบายเพิ่มเติมครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบข้อสอบถามเพิ ่มเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องครุภัณฑ์รถเก็บขยะที่ทุกท่านได้ปรึกษาหารือที่ร่วมพิจารณา ทั้งจำนวนงบประมาณที่จะได้
นำมาดำเนินการ ทั้งวงเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ หากเปรียบเทียบกับเรื่องของการขอใช้
งบประมาณของหมู่บ้าน สำหรับประเด็นนี้กระผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ทั้งสองรายการนั้น เป็นครุภัณฑ์ที่
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในการจัดซื้อ เพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
เป็นหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นนั้น มีเรื่องของการแจ้งให้ท้องถิ่นหากต้องการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตัวอย่างกรมส่งเสริมการปกครองสิ่งเหล่าหากต้องการนั้นก็ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาด้วยนะครับ  ซึ่งครุภัณฑ์
ทั้งสองรายการนั้นกระผมนำเรียนด้วยความเคารพว่าเจตนาในประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น แต่เป็นการใช้เงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ขอรับการสนับสนุนไป
อาจจะได้หรือไม่นั้นไม่สามารถทราบได้ แต่องค์ประกอบในการพิจารณานั้นต้องครบถ้วน หมายความว่าชุมชน
ท้องถิ่นมีความต้องการในเรื่องของครุภัณฑ์หลากหลายด้าน กระผมก็มองประเด็นเรื่องที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 7  
ได้กล่าวเจาะจงลึกลงไปนั้น ซึ่งทางท้องถิ่นมีเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกขยะในชุมชน
อยู่แล้ว แต่หากสอบถามเช่นเดียวกันกับที่กระผมได้หารือไปในที่ประชุมสภาแห่งนี้เรื่องของประสิทธิภาพก็ดี 
เรื่องของผลสัมฤทธิ์ก็ดีก็ไม่ได้ถูกหลักการโดยสิ้นเชิง เรื่องของปริมาณขยะช่วงสถานการณ์โรคโควิดโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับข้อมูลที่กระผมได้รับรายงานมาเดือนหนึ่งก็ประมาณ 80,000 กว่ากิโลกรัม      
หากมองถึงเรื่องของการจัดการขยะที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นได้ถ่ายโอนครุภัณฑ์ที่เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้งานแล้วหนึ่งคัน ร่วมกับครุภัณฑ์เดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นมีอยู่แล้ว หารือตามตรงครุภัณฑ์เหล่านั้นก็ยังมีการซ่อมบำรุงอยู่ หากสอบถามด้านกฎเกณฑ์กติกานั้น 
รถที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้วจะทำการจำหน่ายคืน บางพื้นที่บางองค์กรอาจจะมีอายุ
การใช้งานไม่ถึงหากมีการใช้งานหนัก การชํารุดทรุดโทรมซ่อมบำรุงต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น บางองค์กรก็เลือกที่จะ
จำหน่ายครุภัณฑ์เดิมและจึงนำครุภัณฑ์ใหม่เข้ามา ประกอบกับขณะนี้ชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้เข้าร่วมการส่งเสริมรณรงค์การการคัดแยกขยะในชุมชน ได้งบประมาณมาจาก ทสจ.      
จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) งบประมาณอยู่ที่ 400,000 บาท  
จะได้นำมาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที ่ 12 และหมู่ที ่ 1 จะใช้รถขยะคันเล็กช่วยในการ
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นการติดตามงานกับชาวบ้านและชุมชนอีกด้วย เพราะมีชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือเรื่องของการคัดแยกขยะเปียก โดยเฉพาะการคัดแยกขยะเปียกที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ หากขยะมี
น้ำหนักเยอะรถขยะขนาดเล็กก็จะต้องทำการขับวนกลับมาเก็บหลายครั้ง ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าบ้านหลังใดให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานบ้าง หากไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะจะต้องถึงขั้นตอนการ
ตักเตือนชุมชน และหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะไม่ทำการมาเก็บขยะหรือให้ดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
หากขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับท่านสมาชิกที่กล่าวมานั้น ในมุมมองของกระผมหากจะให้ได้รับประสิทธิผล
ที่ดีจะต้องทำควบคู่ทั้งภาพใหญ่และภาพเล็ก ยกตัวอย่างกรณีชุมชนบ้านลานหมู่ที่ 5 ปริมาณขยะเยอะมาก 
เพราะฉะนั้นหากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไดร้ับครุภัณฑ์ในประเด็นนี้จริง ที่ได้ขอไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นที ่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็ไม่ได้ใช้เงินของท้องถิ่นเรา แต่เป็นทั้งการทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่จะต้องได้รับ
การซ่อมบำรุงและได้ทั ้งครุภัณฑ์ใหม่ กระผมขอเพิ ่มเติมประมาณนี้ในเรื ่องของการสอบถามหารือจาก 
ท่านณัฏฐพล รินแก้ว และท่านสวัสดิ์ สุกิน ในประเด็นเรื ่องครุภัณฑ์ และอีกประเด็นหนึ่งครุภัณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้สรุปลงความเห็นมาว่าประมาณราคาเป็นไปได้หรือไม่ในราคาประมาณนี้นั้น ณ 
วันที่ปรากฏในเอกสารตัวเดิมที่กระผมตรวจสอบเรื่องเป็นเรื่องของครุภัณฑ์นอกบัญชี เมื่อเป็นครุภัณฑ์นอก
บัญชีก็เกิดจากการสืบค้นในเรื่องของครุภัณฑ์เหล่านั้นอย่างน้อยก็ มีงบประมาณ 3,000,000 บาทขึ้นไป     
ให้ปรึกษาหารือในเรื่องของคุณลักษณะ เรื่องของประมาณราคาที่เป็นราคากลางจากการสืบราคา แต่ราคาใน
การจัดทำครั้งนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็เป็นราคาที่มาจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด
ไว้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่งบประมาณ 2,400,000 บาท เช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวมา ครุภัณฑ์บางประเภทอาจจะ
เพ่ิมข้ึนไปตามปีงบประมาณ ตามราคาการผันผวนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเรื่องของครุภัณฑ์สองประเด็นนี้ที่
กระผมอธิบายเพิ่มเติมประเด็นที่ท่านเป็นกังวลในเรื่องของการจะขอใช้เงินงบประมาณท้องถิ่นที่มากเกินไป
ใช้ได้ใช่หรือไม่ กระผมขอตอบว่าแหล่งงบประมาณของครุภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้เป้าหมายก็มาจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ได้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะต้องทำการขอรับไป   
ขอเพิ่มเติมในส่วนของครุภัณฑ์ดังนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื ่องที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องของวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนของแผนงานสาธารณสุขที่ยังคงบรรจุไว้เช่นเดิม โดยปกติที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นได้ดำเนินการใช้ในแต่ละปีนั้น อาทิเช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน เรื่องของไข้เลือดออก เรื่องของ
ลูกน้ำยุงลายทรายอะเบท รวมถึงวัสดุสิ ้นเปลืองอื่น ๆ ซึ่งในบางรายการบางประเภทที่คณะกรรมการได้
ประมาณการเสนอมานั้น เพื่อที่จะให้ควบคุมในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ ณ สถานการณ์ในปัจจุบันท่านจะ
เห็นว่าบางอย่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิดทางกระทรวงมหาดไทยมอบหมายสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
สั่งการให้นายอำเภอ สั่งการให้กับนายก จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ไว้สำหรับรองรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ทั้งอำนาจของท่านนายกและอำนาจที่มาจากสภาต้องได้แจ้งให้รับทราบ ขอเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของ
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แผนพัฒนาที่จะให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นเหล่านี้ จึงขอเพิ่มเติมเรื่องของครุภั ณฑ์ทั้งสอง
รายการนี้ ขอบคุณครับ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต 

นายอธิป ภัทรบรรพต , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 15   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 15 ประเด็นเรื่องครุภัณฑ์
จัดซื้อรถกระผมอยากจะสอบถามว่า หากจะให้กระผมพูดในหลักวิชาการถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ไม่มากนะครับ 
อยากสอบถามตรงประเด็นว่าตั้งไว้ในแผนพัฒนาเพื่อจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
หรือว่าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพื่อที่จะนำไปขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด เพราะว่าบางท่านตัวอย่างกระผมมี
ความรู้ไม่มากหากตอบคลุมเครือไม่ชัดเจนตั้งไว้ในแผนเพื่อจุดประสงค์ใด จะใช้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
หรืองบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นนี้กระผมอยากได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็น 
หากจะใช้งบประมาณหน่วยงานอื่นหรือจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดซื้อจะเกิน
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหรือไม่ครับ หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นก็ต้องย้อนกลับมาตรวจสอบอีกว่าหากได้มาจริง พนักงานขับรถมีหรือไม่ เรื่องของน้ำมันการซ่อม
บำรุงเหล่านี ้ก ็จะมีผลตามมานะครับ กระผมอยากให้สมาชิกสภาช่วยหารือว ่าเกินความจำเป็นของ               
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นใช่หรือไม่ที่จะต้องจัดซื้อหากจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่น และหากใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจริงงบประมาณโครงการต่าง ๆ           
ที่ยังต้องดำเนินการก็ยังมีอยู่ หากเกินความจำเป็นอยากให้นำไปใช้ในส่วนอ่ืนมากกว่านะครับ อยากสอบถามว่า
ตั้งไว้เป็นร่างเพื่อใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหรือตั้งไว้ในแผนเพื่อจะขอใช้งบประมาณ
หน่วยงานอื่นมาดำเนินการ เช่นเดียวกับสมาชิกท่านอื่นกล่าวไว้ว่าเมื่อนับจำนวนรวมกันทั้งหมด 5 คันแล้ว 
บางคันก็ยังไม่ได้ใช้งานยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการขับ ถึงเวลาที่จะขอใช้งานก็ไม่มีคนขับรถให้และผลกระทบที่จะ
ตามมาก็มีอีกเยอะนะครับ ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7  ประเด็นเรื่องรถขออนุญาต
เพ่ิมเตมิอยากสอบถามท่านรองปลัด กระผมเข้าใจว่าคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเจ้าของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการอยู่แล้ว แต่หากกล่าวถึงแผนงานสามารถนำมาเสนอเป็นแผนงานอื่นได้หรือไม่ ไม่จำเป็นที่
จะต้องเป็นครุภัณฑ์เรื่องรถ ขออนุญาตเรียนปรึกษานะครับ เช่นเดียวกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่นอาจจะนำมาจัดซื้อที่ดินสรรหาที่ดินเพื่อรองรับในวันข้างหน้า หากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีการ
ขยับขยายเป็นเทศบาล หรือองค์กรมีความเจริญและมีการพัฒนาขยับขยายมากขึ้น ถ้าหากเป็นไปตามแนวทาง
นี้ได้ ขออนุญาตหารือกระผมเห็นควรว่าควรจะเสนอให้เป็นไปตามแนวทางนี้จะดีกว่าหรือไม่ครับ เพราะว่าทุก
วันนี้หากดูจากสถานทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดูจากครุภัณฑ์แล้วแทบจะไม่มีที่จัดเก็บบางส่วนก็ตาก
ฝน บางส่วนก็อยู่กลางแจ้ง ในส่วนนี้เป็นแนวคิดของกระผมนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่ได้เป็น
เจ้าของงบประมาณ เช่นเดียวกับที่ท่านรองปลัดได้กล่าวมา คือเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานอื่น ใช่
หรือไม่ที่ท่านกล่าวมา กระผมจึงอยากสอบถามว่าหากนำไปในทิศทางที่กล่าวมานำไปจัดสรรหาซื้อที ่ดิน
ประมาณนีพ้อจะทำได้หรือไม่ครับ 
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 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
ประเด็นของกระผมยังไม่ได้คำตอบในส่วนของข้อที่ 11 รถ 6 ล้อ ยังไม่ได้คำชี้แจงว่ามาจากงบประมาณส่วนใด 
นำงบประมาณส่วนใดมา นำมาตั ้งไว้ในแผนพัฒนาก่อนหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง            
ใช่หรือไม่ กระผมยังไม่ทราบรายละเอียดประเด็นข้อที ่ 11 นะครับ รู้เฉพาะรายละเอียดของการแก้ไข
งบประมาณ 2,200,000 บาท และ งบประมาณ 2,400,000 บาท รู้เฉพาะในส่วนนี้นะครับ ส่วนประเด็น
เรื่องของงบประมาณ 2,000,000 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไปที่จะนำไปจัดซื้อรถ ต้องทำการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาใช่หรือไม่ หรือเป็นเงินที่ได้รับการอุดหนุนมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่หรือไม่ ก็ยังไม่
ทราบว่ามาจากในส่วนใดเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นใช่หรือไม่ก็ไม่ทราบไม่ได้กลา่ว
ไว้นะครับ ขออนุญาตสอบถามหากจัดซื ้อรถมาจะนำไปจอดไว้ที่ใด ยังมีรถบางส่วนที่จอดตากฝนจอดไว้
กลางแจ้งอยู่ที่สำหรับจอดรถก็ยังไม่มี สถานที่ที่น่าจะนำไปจอดได้ก็มีเพียงอาคารอเนกประสงค์หรือโรงยิม     
ซึ่งอาคารอเนกประสงค์หรือโรงยิมควรเป็นสถานที่ที ่จัดกิจกรรมจัดงานต่าง ๆ นะครับ แต่กลับกลายเป็น
สถานที่สำหรับจอดรถ สถานที่สำหรับจัดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด การแจกเบี้ยยังชีพก็ยังทำการแจกให้
ประชาชนตำบลม่อนปิ่นตรงนั้น จอดรถก็ยังจอดข้างบนอาคารอเนกประสงค์หรือโรงยิมอยากให้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญนะครับ พ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นอกจากการจอดรถ ประเด็นที่กระผม
ได้สอบถามไปเรื่องของวัสดุการแพทย์หรือเรื่องต่าง ๆ กระผมเป็นกังวลเรื่องเหล่านี้ กระผมจำได้ว่ามีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมาบรรจุปฏิบัติหน้าที่ใหม่ใช่หรือไม่ครับ เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่เห็นหน้าค่าตาแทบจะไม่รู้จักกัน
แล้วนะครับ หากถามว่าแผนงานเหล่านี้สำคัญใช่หรือไม่ กระผมขอตอบว่าสำคัญนะครับ แต่ในเมื่อเป็นเรื่องที่
สำคัญทำไมท่านไม่ตั ้งไว้ตั้งแต่แรก ตั้งไว้ในทุกปีงบประมาณก็ได้เพราะบางประเภทอาจจะเกิดการชำรุด      
หากไม่ได้ใช้งานท่านกโ็อนย้ายเช่นทุกครั้งที่ได้กระทำ กระผมก็เห็นท่านโอนย้ายตลอด โอนเงินงบประมาณส่วน
ที่ไม่ได้ใช้งานก็โอนไปรวมกันเป็นเงินล้นในปลายปีงบประมาณ ใช่หรือไม่ครับ แต่กลับมีเหตุผลข้ออ้างที่ว่า
ปีงบประมาณ 2564 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เป็นวัสดุคงทน ท่านได้ทำการใช้
งานไปแล้ว แต่กลับมากล่าวว่าไม่มีในส่วนนี้ท่านจึงมาขอเพิ่มเติม กระผมสอบถามอีกครั้งนะครับ ในประเด็น
เครื่องพ่นหมอกควันรวมไปถึงน้ำยาที่ใช้สำหรับฉีดกันยุง น้ำยาที่ใช้ผสมสำหรับการพ่นต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง 
รวมอยู่ในส่วนนี้ใช่หรือไม่ครับ หากอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนนี้ วันก่อนกระผมได้ทำการพ่นหมอกควัน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายท่าน ก็ได้มีการออกไปซื้อน้ำมันหลายครั้งทำให้เสียเวลาและล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ท่านลองพิจารณาดูยกตัวอย่างบ้านเด่นชัยทำการไปซื้อน้ำมันสองถึงสามครั้ง และน้ำมันที่ใช้ในการขับรถยนต์
ไปซื้อในแต่ละครั้งก็เป็นน้ำมันงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นใช่หรือไม่ครับ ไม่มีถังน้ำมัน
สำรองใช่หรือไม่ครับ ท่านทำการเบิกเพียงครั้งเดียวได้หรือไม่ครับ ทำไมต้องเบิกครั้งละ 20 ลิตร หรือ 40 ลิตร 
ทั้งที่รู้ว่าปริมาณในการใช้งานในแต่ละครั้งต่อหนึ่งถังใช้ประมาณ 5 ลิตร ทำการพ่นได้สามถึงสี่หลังคาเรือนก็
หมดแล้ว อีกประเด็นเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ท่านกล่าวว่าไม่พอจึงมาขอเพ่ิมเติม ในส่วนที่อยู่ในแผนปกติท่าน
ก็ไม่ได้ทำการบรรจุไว้ ท่านก็ให้เหตุผลว่าหากจะอนุมัติของปีงบประมาณ 2565 ก็ต้องใช้ในปี พ.ศ. 2565 
ทำไมของปีงบประมาณ 2565 ไม่ทำการบรรจุไว้ในแผนไปและทำการขอใหม่ก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็น
เรื ่องที ่สำคัญ แต่กระผมสอบถามว่างบประมาณปี พ.ศ. 2564 กับงบประมาณที่ ทำการขอเพิ ่มเติมนั้น     
ทำไมท่านไม่ทำการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก่อนหน้านี้ ท่านก็ยังไม่ได้ตอบประเด็นที่กระผมได้สอบถามไปว่า
ทำไมไม่ทำการบรรจุไว้ก่อนหน้านี้ และกระผมก็สอบถามว่าในส่วนของงานสาธารณสุขทำไมต้องอยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักปลัด ท่านก็ยังไม่ได้ตอบในประเด็นนี้ ท่านตอบเพียงแค่ว่าจะทำการจัดตั้งเปิดกองใหม่กอง
สาธารณสุข กระผมเห็นท่านทำการรอเปิดกองมาเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี ขออนุญาตเอ่ยนามตั ้งแต่ครั้ง           
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นางสาวสายพิณ  สิทธิกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ก่อนทำการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
องค์กรอ่ืน ขออนุญาตท่านประธานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

  นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทุกเรื่องทุกประเด็นที่ได้มีการสอบถาม
หารือมาเกี่ยวกับงานของแต่ละแผนงาน อีกสักครู่ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานได้ทำการ
ตอบคำถามว่าทำไมถึงจัดตั้งไม่ได้ มีระเบียบต้องขอเข้าไปยังจังหวัดและมีกระบวนการอย่างไรบ้าง ขณะนี้เป็น
การหารือเรื่องของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หากท่านไม่มองว่าปีงบประมาณ 2564 กับปีงบประมาณ 
2565 ก็บรรจุไว้เช่นเดียวกัน เพราะปกติเรื่องของครุภัณฑ์การแพทย์ได้ทำการประมาณการไว้ประมาณนี้ทั้งปี
จะใช้เพียงเท่านี้ แต่เกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้มากกว่าเดิมที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาไม่เพียงพอ และงบประมาณส่วนนั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำ
การคาดการณ์ประมาณการไว้ก่อน พอมาถึงปีงบประมาณ 2564 – 2565 ก็ต้องมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพิ่มเติมอีก ซึ่งครุภัณฑ์ปี 2564 ท่านก็ทราบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานจริง จะทำการรอของปี 2565 
เพียงแค่น ี ้ ไม ่ ได ้ จ ึงต ้องทำการเพิ ่มเต ิมในปีงบประมาณ 2564 เ น ื ่องจากปีงบประมาณ 2564                    
จะปิดงบประมาณวันที ่ 30 กันยายน แต่แผนพัฒนาปี 2564 ไม่มีบรรจุเรื ่องของครุภัณฑ์การแพทย์                   
จึงขอเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุไว้ หากบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วครุภัณฑ์ที่ต้องทำการจัดซื้อทางการแพทย์ของกู้ชีพกู้ภัยก็
มีบรรจุไว้ทั้งปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ก็จะได้มีการบรรจุไว้เป็นเรื่องปกติ แต่เรายังไม่ได้
หารือในเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายของปี 2565 ในร่างงบประมาณปี 2565 จะไม่มีเรื่องของครุภัณฑ์  
เพราะงบประมาณเกินมาร้อยกว่าล้าน แต่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นตั้งไว้คือ 91,000,000 บาท 
จะต้องไปเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมอีก ส่วนเรื่องของทำไมไม่จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถ
ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลได้ ประชุมทุกครั้งกระผมสอบถามทุก
ครั้งว่าติดขัดในเรื่องใด อีกสักครู่ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ทำการตอบประเด็นนี้เพิ่มเติมครับ ครุภัณฑ์เรื่อง
ของยานพาหนะกระผมก็ไม่ได้มีความคิดเห็นที่ต่างไปจากท่านสมาชิกเลย รวมทั้งประเด็นที่ว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่นขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดซื้อที่ดิน 30,000,000 บาท ได้หรือไม่ ให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบตอบประเด็นคำถามนี้ว่าได้หรือไม่ นอกจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนหนทางแล้วสามารถนำไปทำ
อย่างอ่ืนได้หรือไม่ เพราะยังมีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย ก็จะต้องถูกบรรจุ
เช่นเดียวกับที่ทำการขอรับจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้อยู่ในแผนพัฒนาแต่เป็นการขอรับจากหน่วยงานอ่ืน 
ประเด็นเรื ่องของรถขยะหากกระผมจำไม่คาดเคลื่อนรถขยะคันสีเหลืองทำการส่งซ่อมที่ได้รับจากมาจาก
เทศบาล หากท่านมองเรื่องของรถขยะจากที่ท่านรองปลัดกล่าวมานั้น เมื่อก่อนสามารถทำได้ต่อวัน 5 ตัน      
แต่ขณะนี้ขยับขึ้นมาเป็นวันละ 8 ตัน เพ่ิมข้ึนมา 3 ตัน ก็ต้องทำความเข้าใจ เนื่องจากการเก็บที่ควบคุมพ้ืนที่ถึง
บ้านขอบด้ง บ้านนอแล เมื่อครั้งก่อนการเก็บไม่ได้เก็บควบคุมพ้ืนที่ พอเก็บแบบควบคุมพ้ืนที่ปริมาณขยะก็เพ่ิม
มากขึน้ อีกปัจจัยเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พอเกิดสถานการณ์โควิด 
แม้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นบางครั้งการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้กล่องใส่อาหารหรือการใช้ถุงต่าง ๆ         
ก็เป็นการเพิ ่มขยะขึ ้นเช่นกัน บางครั ้งรถขยะที ่ทำการเก็บก็เกิดปัญหาอาจเสียต้องทำการซ่อมแซม                
ก็จะต้องเตรียมตั้งรับเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญต้องมองทุกด้านไม่ควรมอง
แค่ด้านเดียว ตัวอย่างวันสงกรานต์รถขยะต้องทำการเก็บถึงสองรอบ สำหรับรถขยะคันสีเขียวก็มีวัตถุประสงค์
ในการใช้งานอยู่แล้ว ส่วนที่จะต้องเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อธิบายต่อไปครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
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นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเพิ่มเติมในส่วนเรื่องของรถครุภัณฑ์
สองคันที่ได้สอบถามจากท่านอธิป ภัทรบรรพต ขออนุญาตเอ่ยนาม จากที่กระผมได้กล่าวไปว่า 2 รายการนั้น 
เป็นการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือจะนำไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น       
ขออนุญาตตอบเพียงเท่านี้ ประเด็นที่สองเรื่องข้อสอบถามจากท่านสวัสดิ์ สุกิน ระยะเวลาในการขอรับเงิน
อุดหนุนเป็นระยะเวลาที่บางครั้งหากท้องถิ่นใดเห็นโอกาสที่จะทำการขอรับเงินก็สามารถขอไปได้ หรืออาจจะ
ไม่ขอก็ได้ อยู่ที่ความต้องการของท้องถิ่นนั้น เช่นเดียวกับทางท่านสมาชิกหมู่ที่ 13 ได้กล่าวว่ามีแนวทางการ
พัฒนาใดบ้าง หากมีจังหวะมีโอกาสก็ต้องขอพัฒนาก่อนก็เช่นเดียวกับประเด็นนี้ที่อยากจะพัฒนา อยากจะคว้า
โอกาสในการพัฒนาไว้ พอถึงเวลาที ่เปิดให้โอกาสให้เงินงบประมาณมาสิ ่งใดที ่พร้อมก็ให้ดำเนินการเลย          
ข้อสอบถามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 7 สอบถามว่าสามารถนำไปจัดซื้อที่ดินได้หรือไม่นั้น ตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นไม่
มีเรื่องของการนำไปซื้อที่ดินครับ มีเฉพาะเรื่องการนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านประชาชน เรื่องของถนน
เชื่อมระหว่างตำบลหรือโครงการหลักท่ีเกินศักยภาพมุ่งเน้นในสิ่งเหล่านั้น อีกประเด็นเรื่องครุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื ่องของสิ ่งแวดล้อมก็จะมีเรื ่องของการเติมเต็มครุภัณฑ์ เพราะฉะนั้น
ระยะเวลาที่กระผมเสนอกับทางผู้บริหารก็จะมีเรื่องเหล่านี้ที่เดิมมีอยู่ในแผนเป็นรายการอยู่ แต่ว่าวันที่ต้องใช้
เงินภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นก็จะต้องทำให้ทุกอย่างพร้อมทั้งเรื ่องของคุณลักษณะด้วย            
ซึ่งที่ผ่านมากรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นใช้ในปีที่ผ่านมาปี พ.ศ. 2563 ก็เป็นของภายนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงยุ่งยากในเรื่องสืบค้นเพราะระยะเวลามันสั้น เพราะครุภัณฑ์บางประเภทอยู่ในเรื่องของ
การประกอบแยกส่วนกัน เพราะฉะนั้นตัดปัญหาในระยะเวลาที่สั้นโดยการตัดสินใจว่าพอมีโอกาสที่ท้องถิ่นจะ
ได้งบประมาณ มีเรื่องของมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้ จึงขอดำเนินการได้ก็ดี หากไม่ได้ก็ไม่เสียหายในเรื่อง
ของการขับเคลื่อน อย่างน้อยเจตนาคือเป็นการที่จะไม่ใช้เงินงบประมาณท้องถิ่นในการจัดซื้อครุภัณฑ์เหล่านี้ 
การซื้อที่ดินที่ท่านได้หารือกันนั้น กระผมอยากเห็นสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่านมา ท่านหารือกับคณะ
ผู้บริหารเรื่องของที่ดิน ยกตัวอย่างนำเงินประจำปีปรับลดลงจากเดิมงบประมาณเก้าแสนกว่าบาท นำมาซื้อ
ที่ดินหนึ่งแปลงดีหรือไม่ ยกตัวอย่างประมาณนี้ก็ให้ทำการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ทุกวันนี้ข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีไม่มากก็ยังพอมีเงินเหลือตอนปลายปีงบประมาณ การโอนรวบรวมมาเพ่ือ
จุดประสงค์ใดก็เพ่ือที่จะนำมาแก้ปัญหาให้ตอบโจทย์ บางพ้ืนที่ที่มีเจ้าหน้าที่เต็มอัตราหาช่องทางไม่ได้เลยครับ 
ผู้บริหารสภารับปัญหาจากชาวบ้านมานายกไม่มีงบประมาณในเรื่องของการบริหาร เพราะนำไปจ่ายในเรื่อง
ประจำหมดเงินเดือนสวัสดิการทำให้ไม่มีช่วงว่างที่จะหางบประมาณมา แต่สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นก็พอที่จะหางบประมาณได้ในแต่ละปีบ้างนะครับ กรณีของปัญหาท่านทราบปัญหาในการทำงานของ
องค์กรท่านก็หารือกับคณะผู้บริการ เชิงโครงสร้างคณะผู้บริหารเป็นหัวหน้างานของฝ่ายประจำ ในเรื่องของ 
พรบ. สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบไปด้วย 2 ส่วน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีเพียงสองส่วนเท่านั้น เพื่อให้หารือสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ ขอตอบ
ประเด็นข้อสอบถามเพียงเท่านี้ ส่วนในเรื่องประเด็นของท่าสมาชิกหมู่ที่ 13 ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดได้
ตอบประเด็นนี้ และอาจจะให้นักวิชาการคลังชำนาญการเสริมในเรื่องของรายการที่ท่านได้สอบถามหารือมา 
เรื่องของการขอเปิดกองสาธารณสุขที่ท่านนายกไปกล่าวมานั้น องค์ประกอบของแผนงานสาธารณสุขมีไม่ครบ
องค์ประกอบครับ การที่จะเป็นไปตามระเบียบระเบียบงานบุคลากรปี พ.ศ. 2542 แผนงานใดจะขอเปิดเป็น
กองได้ต้องมีข้าราชการอย่างน้อย 3 ท่าน นอกจากข้าราชการเรื่องของเงินภาระค่าใช้จ่ายตามระเบียบระเบียบ
งานบุคลากรปี พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บังคับไว้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ หากสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แล้ว
เสร็จ ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้เพราะมีเงื ่อนไขอยู่  หากสอบถามถึงการปฏิบัติงาน ณ วันนี้  ในแต่ละท้องถิ่น
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ที่เลือกที่จะปฏิบัติงานที่ใกล้ภูมิลำเนาตน ไม่เหมือนกับข้าราชการส่วน
ภูมิภาคที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ พื้นที่ใดที่มีตำแหน่งว่างจึงจะส่งไป ท้องถิ่นหากเจ้าหน้าที่ไม่มา
ปฏิบัติงาน หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแล้วก็ไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะสอบไม่ผ่านเกณฑ์หรือ
โอนไปพ้ืนที่อ่ืนที่ต่างถิ่น แต่การทำงาน ณ ปัจจุบันก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนไป ขออนุญาตเพ่ิมเติม
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด 
 นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัด 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ประเด็นข้อที่ 11 แผนงานบริหารงานทั่วไปครุภัณฑ์ยานพาหนะ ณ วันที่
ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะพัฒนาแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ได้จัดทำร่างเสนอรายละเอียดคือ รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้
อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 2,000,000 บาท ประชุมหารือกันทั้งสองคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อย        
การเปลี ่ยนแปลงจากการประชุมทั ้งสองคณะกรรมการได้ข้อสรุปว่าเป็น  รถมินิบัส จำนวน 20 ที ่นั่ง            
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมระบบทำความเย็นภายใน ประตูห้องโดยสารเปิดปิดด้วยระบบ
ไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ และเป็นไปตามมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบก จำนวน 2,500,000 บาท โดยผ่านทั้งสองคณะกรรมการ ที่ไม่ได้นำเอกสารแจกให้
เพราะว่าอยากให้ทางสมาชิกสภาเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยเหตุผลใด และรายละเอียดรายการใหม่
เป็นไปแนวทางใด จึงขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่คณะผู้บริหารนำมาชี้แจงให้กับสมาชิกสภาจะมีรายละเอียดเฉพาะ รถบรรทุก 6 ล้อ    
เครื ่องดีเซล ตั ้งจ่ายตามท้องตลาด เนื ่องจากไม่ได้อยู ่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 2,000,000 บาท          
ซึ่งเอกสารที่นำมาชี้แจงยังบนหน้าจอโดยใช้โปรเจคเตอร์ไม่ได้มีการนำมาให้สมาชิกก่อนการประชุมทำการ
พิจารณานะครับ ราคาที่นำเสนอบนหน้าจอ 2,500,000 บาท แต่เอกสารที่นำมาขอเพิ่มเติมมีงบประมาณ
เพียง 2,000,000 บาท ไม่ตรงกันนะครับ ท่านจะแก้ปัญหาเช่นไร ขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานครับ 
รายละเอียดที่คณะผู้บริหารนำมาชี้แจงไม่ตรงกับเอกสารที่นำมาเสนอกับสมาชิกสภาแห่งนี้ ข้อมูลที่นำมาเสนอ
บนหน้าจอคือ รถมินิบัส จำนวน 20 ที่นั่ง แต่ในเอกสารที่นำมาเสนอให้กับสมาชิกสภาคือ รถบรรทุก 6 ล้อ 
เครื่องดีเซล ต่างกันใช่หรือไม่ครับ รายละเอียดที่ให้มาไม่ใช่รายละเอียดเรื่องเดียวกันนะครับ หากท่านจะชี้แจง
ขอให้ชี้แจงให้กระจ่างชัดเจนครบถ้วนนะครับ สมาชิกสภาต้องตรวจสอบตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตท่านประธานเรื่องรถมินิบัส 
หากเอกสารรายละเอียดไม่ตรงและขาดรายละเอียดยังไม่ครบ ก็ถอนรายการนี้ออกไปก่อนได้หรือไม่  ไม่ต้อง
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เพราะมีคณะกรรมการแผนอยู่กระผมไม่รู้ว่าได้หารือและบทสรุปเป็นเช่นใด 
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นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วันก่อนกระผมก็ได้เข้าร่วม
เป็นตัวแทนสมาชิกไปประชุมแผนพัฒนาเพิ่มเติม สมาชิกที่เข้าร่วมก็จะมีท่านวิชัย ชัยวงค์ และท่านสากล  
ธรรมรงค์ รวมเป็น 3 ท่านที่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาเรื่องแผนพัฒนาเพิ่มเติม วันดังกล่าวการประชุม
คณะกรรมการก็พิจารณาว่ารถ 6 ล้อ รายละเอียดที่กล่าวถึงก็มีลักษณะตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงไป มีรายละเอียด
คือ รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องดีเซลประมาณนี้ครับ คณะกรรมการก็ได้สอบถามกลับว่าต้องการนำไปใช้งาน
ประเภทใด เจ้าหน้าที่ก็กล่าวว่าจะนำไปใช้งานเช่นเดียวกับรถสองแถว แต่คณะกรรมการที่ประชุมร่วมกันได้
พิจารณาว่าในการจะจัดซื ้อหากจะให้เหมาะสมยิ่งขึ ้น ที ่ประชุมจึงได้เสนอเรื ่องของรถมินิบัส 20 ที ่นั่ง  
เพราะว่าเนื่องจากมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกได้พอสมควรและสามารถเดินทางไปยังต่างจังหวัดได้   
แต่ประเด็นเรื่องของรถ 6 ล้อ ระยะทางการขับเคลื่อนสามารถเดินทางได้ด้วยระยะทางที่จำกัด ที่ประชุมได้
หารือกันประมาณนี้ครับ แต่อยากจะเรียนสอบถามผ่านท่านประธานว่า สรุปแล้วร่างเพ่ิมเติมจะให้สมาชิกสภา
พิจารณารายการใด ระหว่างรถ 6 ล้อ หรือรถมินิบัส เพราะรถมินิบัสเอกสารรายละเอียดก็ไม่ได้ นำมาเสนอ
ตั้งแต่ครั้งแรก สิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรปฏิบัติคือควรจะจัดทำเอกสารที่คณะประชุมได้ทำการประชุม
เสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเอกสารทีห่าข้อสรุปลงมติแล้วนั้นมาเสนอให้กับสภาแห่งนี้นะครับ ก่อนนำเสนอให้สภาก็ควร
นำไปให้คณะผู้บริหารเพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ จากนั้นจึงจะทำการพิมพ์รายละเอียดและนำมาหาข้อสรุป
ว่าต้องการรายการใดระหว่างรถ 6 ล้อ หรือรถมินิบัส แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าต้องการรถมินิบัส 
เมื่อหาข้อสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเอกสารเหล่านั้นมาให้สมาชิกสภาเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับ       
แต่ขณะนี้เอกสารที่สมาชิกสภาได้รับคือรายละเอียดของรถ 6 ล้อ ตรงข้ามกับข้อมูลรายละเอียดบนหน้าจอ
โปรเจคเตอร์ ขออนุญาตกล่าวเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งนะครับ จะเห็นได้ว่าเอกสารที่นำมาแจกให้กับข้อมูลความต้องการไม่ตรงกัน  
ซึ่งไม่ตรงกันเลยนะครับ รายละเอียดที่ให้มาคือลักษณะของรถ 6 ล้อ ที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมให้มีลักษณะคล้าย
รถรับส่งนักเรียนมีหลังคาปกคลุกสามารถโดยสารได้ครั้งแรกที่ท่านกล่าวมานะครับ พอนำเสนอบนหน้าจอ
โปรเจคเตอร์กลับกลายเป็นรถมินิบัส คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาก็ได้พิจารณาว่าต้องการคือรถมินิบัส 
อยากทราบว่าทำไมไม่นำเอกสารรายละเอียดของรถมินิบัสมาตั้งแต่แรกครับ ทำไมเอกสารที่ปรากฏ ณ ขณะนี้
คือรายละเอียดของรถ 6 ล้อครับ เพราะฉะนั้นรายการนี้กระผมขออนุญาตให้ท่านประธานพิจารณาว่าเห็นควร
พิจารณาแก้ไขปัญหารายการนี้เช่นไรครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญให้ท่านนายกวินิจฉัยว่าจะคงร่างเดิมไว้หรือจะถอดออกจะร่างข้อบัญญัติก่อน เรียนเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของรถมินิบัสและรถ 6 ล้อ 
ได้รับความเห็นชอบในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาเห็นควรให้เป็นลักษณะที่ประชุม
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หารือมา แต่ในเมื่อเอกสารที่ปรากฏไม่ถูกต้องเรื่องของครุภัณฑ์รายการนี้กระผมก็ขอถอนรายการนี้ออกไปครับ 
เมื่อเอกสารรายละเอียดครบถ้วนพร้อมที่จะนำเข้ามาเสนอ จึงจะนำเข้าที่ประชุมแห่งนี้เพื่อของให้พิจารณาขอ
ความเห็นชอบแผนเพ่ิมเติมฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ร่างบัญชีครุภัณฑ์ รายการข้อที่ 11 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริการสาธารณะในกิจกรรมของ 
อบต. ม่อนปิ่น เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องดีเซล ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณและที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,000,000 บาท 
พ.ศ. 2565 งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด รายการนี้ทางฝ่ายผู้ บริหาร
ท่านนายกขออนุญาตถอนออกนะครับ เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงต๋า 

นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
ขออนุญาตชี้แจงตอบข้อสอบถามเรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ เสนอบรรจุอยู่ในร่างฉบับนี้ตามที่กำหนด
คือครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการบริการสาธารณะ จะต้องกำหนดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน จึงจะทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องนำครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์มาขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะว่าที่ผ่านมาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เคยมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสภาพลักษณะแล้วตีความหมายให้เป็นครุภัณฑ์ ไม่ได้ให้ความหมาย
ว่าเป็นวัสดุ ซึ่งการตั้งวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีการจัดตั้ง
ไว้ทุกปี ยกตัวอย่างปีท่ีผ่านมาตั้งไว้ที่ 50,000 บาท หากสอบถามว่าเพียงพอใช่หรือไม่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ขอตอบว่าไม่เพียงพอและมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมอยู่ ส่วนปี พ.ศ. 2565 หากสอบถามว่ามีการตั้งบรรจุ
ไว้ใช่หรือไม่ เรื ่องของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอตอบว่ามีตั ้งไว้ซึ่งอยู่ในเอกสารที่ท่านได้รับไปนะคะ              
จัดตั้งไว้ 80,000 บาท ส่วนเหตุผลที่ทำไมต้องทำการขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน เพราะว่าเป็น
ครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการบริการสาธารณะ ซึ่งจะต้องทำการขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก่อน ส่วนเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างหากขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายก็สามารถขอใช้ได้ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะขอกันงบประมาณ
ที่จะถึงนี้ หรือจะนำไปจัดทำในปี พ.ศ. 2565 หากมีงบประมาณ แต่ขณะนี้ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุไว้ก่อน        
ก็คือจะขอบรรจุไว้ในแผนของปี พ.ศ. 2564 กับปี พ.ศ. 2565 ซึ่งโดยสภาพแล้วก็คือครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่วัสดุ
คงทนถาวร การกำหนดให้เป็นวัสดุคงทนถาวรก็คือวัสดุที่ใช้งานได้นานเกิน 1 ปี จึงจะตีให้เป็นวัสดุคงทนถาวร 
ประเด็นนี้มันคือครุภัณฑ์ที่สามารถซ่อมแซมได้ จึงจะกำหนดให้เป็นครุภัณฑ์ใช้งานได้เกิน 1 ปี เมื่อชำรุด
สามารถซ่อมแซมได้จะต้องกำหนดให้เป็นครุภัณฑ์เท่านั้น จึงต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก่อน ขอบคุณค่ะ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามหารือเพ่ิมเติมเรีนยเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
ขออนุญาตสอบถามข้อที่ 2 เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดรายการนี้รวมอุปกรณ์ด้วยใช่หรือไม่ครับ มีเฉพาะเครื่อง
หรือมีท้ังแถบวัดน้ำตาลในเลือดด้วย 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด       
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 นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัด 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ประเด็นรายการเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจากการสืบราคามาจะมีเฉพาะ
เครื่องวัดเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
ขออนุญาตท่านประธานครับ หากมีเฉพาะเครื่องวัดแล้วจะทำการวัดค่าได้เช่นไรครับ เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
หากมีเลือดเข้าไปถือว่าเป็นวัตถุอันตรายสามารถติดเชื้อได้ หากเปรียบเทียบกับขยะก็คือว่าเป็นขยะติดเชื้อ     
ใช้เครื่องแล้วทิ้งใช่หรือไม่ครับ กระผมอยากให้พิจารณาดูนะครับ เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดนั้นต้องมีอุปกรณ์
ครบและพร้อมสำหรับใช้งาน เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด 3 ชุด ไม่ใช่ 3 เครื่องนะครับ ต้องมีแถบวัดน้ำตาลใน
เลือดเพื่อที่จะใช้สำหรับใส่วัดในเครื่อง เพื่อวัดปริมาณน้ำตาลว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับ หากเป็นไปได้ขอให้
เพ่ิมเติมได้หรือไม่ครับ แก้ไขรายละเอียดหรือจะพิจารณาเช่นไรขอเรียนปรึกษาสมาชิกท่านอ่ืนด้วยครับ  

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านรองประธานสภา 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน           
กระผมนายเอกภาค จันทรา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเดียวกับท่านณัฏฐพล 
รินแก้ว หากไม่ได้กล่าวถึงคงปล่อยผ่านข้ามประเด็นนี้ไปแล้วนะครับ เพราะว่าเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดจะต้องมี
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่นเดียวกับรายละเอียดที่ท่านท่านณัฏฐพล รินแก้ว ได้กล่าวมา เฉพาะตัวเครื่องไม่
สามารถทำการวัดค่าน้ำตาลในเลือดได้ และอุปกรณ์อีกอย่างที่จะต้องใช้งานร่วมด้วยก็คือ เข็มสำหรับเจาะเลือด
ตรงปลายนิ้ว อุปกรณ์ที่จะต้องมีตัวเครื่อง แถบวัดน้ำตาล เข็มสำหรับเจาะปลายนิ้ว ถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับ 
หากจะจัดซื้อเพียงตัวเครื่องคงไม่ได้จะต้องมีอุปกรณ์ที่นำมาใช้ร่วมกันใน 1 ชุด จึงจะทำการวัดค่าน้ำตาลใน
เลือดได้นะครับ หากไม่มีอุปกรณ์ท่ีกล่าวมาใช้ร่วมจะไม่สามารถใช้งานได้ ขอเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญนางสาวอรพิน ดวงต๋า 

 นางสาวอรพิน ดวงต๋า , นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรง
เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
ขออนุญาตชี้แจงตอบข้อสอบถามจากประเด็นที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา เข็มสำหรับใช้ในการวัดค่าและแถบ
วัดค่าน้ำตาลคือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตัวเครื่องวัดคือครุภัณฑ์จะต้องแยกรายการออกจากกัน
ก่อน การจัดซื้อหากซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนประกอบที่กล่าวมานั้นคือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องทำ
การจัดตั้งซื้ออยู่ในหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง จะต้องจัดซื้อแยกรายการทำการจัดซื้อร่วมกันไม่ได้ 
รายละเอียดประมาณนี้ ตัวเครื่องคือหนึ่งครุภัณฑ์ เข็มสำหรับเจาะปลายนิ้วและแถบสำหรับวัดค่าน้ำตาลจะ
เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วทำการทิ้งเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดเชื้อได้ 
สำหรับที่ท่านสมาชิกกล่าวมาถูกต้องแล้วค่ะ แต่จะต้องทำการจัดซื้อแยกรายการแยกหมวดกัน ขอบคุณค่ะ 

นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สำหรับรายการข้อที่ 2 สมาชิกทุกท่านทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์แล้ว เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน 
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 นายสวัสดิ์ สุกิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท ่าน                      
กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 7 ประเด็นเรื่องรถจากที่ท่านรอง
ปลัดได้กล่าวมาเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ในร่างข้อบัญญัติกระผมอยากเสนอว่าในทำการระบุหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้วยได้หรือไม่ สมาชิกทุกท่านจะได้ทราบว่าหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ สมาชิกบางท่านอาจเข้าใจผิด
คิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดซื้อรถขยะเพิ่มเพราะระบุว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักปลัด 
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกระผมอยากเสนอให้ระบุว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานใดด้วย 
ขอบคุณครับ 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำหรับประเด็นหารือเรื่องรถหน่วยงานที่
รับผิดชอบคือสำนักปลัดก็จริง แต่เงินงบประมาณคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับประเด็นนี้ขอรับและจะนำไป
ทำการแก้ไข แต่หากจะปฏิเสธที่จะรับการอุดหนุนก็สามารถทำได้ หากสมาชิกทุกท่านพิจารณาเห็นควรว่า        
ควรเป็นไปในทิศทางใด เพราะเป็นเพียงแผนพัฒนาที่ร่างขึ ้นนำมาเสนอเพียงเท่านั ้น ซึ่งจะทำการแก้ไข
รายละเอียดให้ตามที่กล่าวมา หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักปลัดและระบุว่าเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะ
การดำเนินการควบคุมดูแลจะต้องเป็นความรับผิดชอบของสำนักปลัดที่เป็นเจ้าของแผนงานที่ดูแล     แต่การ
ส่งหนังสือรายละเอียดระบุว่าสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เงินสำหรับการนำมาจัดซื้อนั้นคือเงินขอรับการ
อุดหนุนเฉพาะกิจ ขอเพ่ิมเติมและขอรับไปแก้ไขสำหรับรายการนี้ ขอบคุณครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13       
ขออนุญาตสอบถามเพิ ่มเติม รายการรถขยะและรายการรถกระบะเป็นการขอใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เช่นเดียวกันใช่หรือไม่ครับ หากไม่จะได้ทำการระบุไว้ว่าไม่ใช่เป็นการขอใช้เงินประเภทเดียวกัน ขอบคุณครับ  

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ในหมวดบัญชีครุภัณฑ์ก็เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ทางคณะผู้บริหารได้เสนอมาเพื่อที่จะได้จัดทำแผนพัฒนา
สำหรับรองรับของตำบลม่อนปิ่น เมื่อได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงจะนำแผนพัฒนาฉบับนี้
นำมาปรับใช้นะครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะสอบถามจะทำการขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ครับ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1.1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม          
ครั้งที่ 6/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีมติเห็นชอบญัตติพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  

  ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นชอบ  23 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 
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 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 5.1.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
เข้ามายังสภาแห่งนี้ เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันนะครับ ให้สมาชิกทุกท่านนำรายละเอียดฉบับ ร่างข้อบัญญัติ
ตำบล เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขึ ้นมาตรวจสอบพร้อมกันครับ สำหรับฉบับคำแถลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
เรียนเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการ 
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตก่อนท่านนายกจะได้ทำการชี ้แจง
รายละเอียด กระผมขออนุญาตกล่าวอ้างถึงความเป็นมาของการเรียกประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นระเบียบวาระที่
สำคัญยิ่งสำหรับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบล มาตรา 87 
ที่ให้ท่านนายกเป็นผู้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ทางสมาชิกสภาประชุมพิจารณาร่วมกันตาม
อำนาจหน้าที่มาตรา 46 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อดว้ย
ข้อบังคับการประชุมสภาปี พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2554 ซึ่งที่กระผมได้กล่าวไปถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงหมายความว่าทุกท่านเป็นเสมือนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะแนวทาง
ประมาณนี้ ที่มีอำนาจมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงอยากให้การบริหารงานจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ทั้งข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กระผมได้กล่าวไปทั้ง พรบ. สภา
ตำบล ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบ ัน แม้กระทั ่งเร ื ่องระเบียบวิธ ีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ที่กล่าวได้กล่าวทั้งสิ้น จึงขออนุญาตกล่าวเพิ่มเติมก่อน
คณะผู้บริหารจะได้ดำเนินการเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ   
  นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 
 นายณัฏฐพล รินแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13   
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 13     
ขออนุญาตสอบถามท่านนายกฉบับคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไม่ได้ทำการส่งแนบมาพร้อม
กับร่างข้อบัญญัติใช่หรือไม่ครับ ทำไมถึงพึ่งนำมาเสนอจัดทำไม่ทันใช่หรือไม่ครับ หรือเอกสารไม่ครบเกิด
ข้อบกพร่องตรงส่วนใดถึงได้นำเอกสารมาเสนอให้ก่อนการเข้าร่วมการประชุมครับ สอบถามเพ่ือให้เป็นความรู้
หรือว่าคำแถลงจะต้องทำการนำเสนอให้เฉพาะก่อนการเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น 
   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด 
 นางสาววรัญญา เปาริบุตร , หัวหน้าสำนักปลัด 
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตตอบทางท่านณัฏฐพล รินแก้ว ได้สอบถาม เอกสารที่แจกให้
เพ่ิมเติมคือประกาศของกลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น วันที่แจกเอกสารเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ทางกลุ่มงาน
พัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นได้มีประกาศฉบับนี้ออกมา ว่าให้เลือกวันที่จะจัดทำคำแถลงใหม่  คือวันที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทำการประชุมสภาให้เป็นปัจจุบัน คือเอกสารส่วนที่หนึ่งที่เพ่ิมเติม เอกสารฉบับเดิมที่
ได้คือวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งตามประกาศแล้วจะต้องทำการพิมพ์เอกสารวันที่จัดทำคำแถลงตั้งแต่วันที่ 
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7 สิงหาคม เป็นต้นไป ส่วนฉบับที่สองคือการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563 คือเอกสารที่จะต้องพิมพ์วันที่ 
7 สิงหาคม ฉบับนี้เป็นของปี พ.ศ. 2564 แต่สำหรับปี พ.ศ. 2565 จะไม่มีการตีพิมพ์ระบุวันที่เท่าไหร่ แต่
เอกสารของนักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู ้อำนวยการกองคลัง  เป็นการบริหารใน
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งแตกต่างกัน แต่ประกาศจังหวัดแจ้งวันที่ 7 สิงหาคม ให้ทำการพิมพ์เอกสารคำแถลง
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทำการประชุมสภา จึงต้องพิมพ์ให้สภาวันนี้เพื่อให้ตรงกับวันที่ผู้บริหารแถลงต่อสภา  
ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ประเด็นเรื่องของเอกสารคำแถลง ตามที่
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดกล่าวมา ว่าต้องใช้วันเวลาที่ทำการประชุมสภาฉะนั้นเป็นเข้าใจตรงกันนะครับ ต่อไปให้
สมาชิกทุกท่านนำเอกสารฉบับคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นมา 
เรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ดำเนินการต่อ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 นายการุณ  รัตนธรรม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                      
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  ขออนุญาตท่านประธานก่อนอ่านคำ
ชี้แจงคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุญาตกล่าวเพิ่มเติม 
เนื่องจากการจัดทำรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่นไม่ได้จัดทำด้วยตนเองต้องใช้ระบบ ซึ่งระบบบัญชีกลางจะเป็นผู้กำหนดหลายอย่างอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป งานบางประเภทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบต่างออกไป อยากเรียนให้ทราบว่า
ไม่ต้องสับสนเพราะกรมเป็นผู้ออกแบบรูปแบบงบประมาณรายจ่าย ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งนะครับ       
มีระเบียบข้อบังคับใหม่มาตลอด หากท่านสมาชิกต้องการที่จะสอบถามเมื่อกล่าวรายละเอียดชี้แจงเสร็จท่าน
สมาชิกก็สามารถที่จะทำการสอบถามได้ จะได้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ  
  เรียนประธานสภาสมาชิกทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น จะได้ทำการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิ่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน   161,721,743.47 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   120,597,131.41 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน     49,319,296.35 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ    
 รวม 7,384,570.00 บาท 
1.1.5 ร ายการก ัน เ ง ิ น ไว ้ โ ดยย ั ง ไม ่ ไ ด ้ ก ่ อหน ี ้ ผ ู กพ ัน  จำนวน 55 โ ครงการ                         
 รวม 10,665,548.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน                      0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 รายรับจริง จำนวน 94,933,394.99 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน   109,662.66 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน   526,618.10 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน       1,388,831.12 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน              0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน   239,952.75 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน              0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน     41,835,792.36 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน     50,832,538.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน            66,519.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน 60,042,252.12 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง จำนวน     14,972,361.00 บาท 
งบบุคลากร จำนวน     13,828,624.00 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน     17,712,334.70 บาท 
งบลงทุน จำนวน       1,411,808.42 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน     12,095,124.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน            22,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 66,519.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน       1,502,530.00 บาท  
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                      0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน                      0.00 บาท 

 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 91,000,000 บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร    รวม        155,000.00 บาท 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน            55,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาษีป้าย จำนวน          100,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    รวม         548,000.00 บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน              6,000.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน          420,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการโฆษณา   จำนวน     100.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากรายได้ต่าง ๆ ลดลงทำให้มีแนวโน้มการ
ปิดโปรยประกาศน้อยลง 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน              3,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน                 900.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน              1,500.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จำนวน                 100.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน              4,400.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน          105,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน         6,000.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน              1,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม      1,200,500.00 บาท 
ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน                 500.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดอกเบี้ย จำนวน       1,200,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม         233,500.00 บาท 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน              3,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน                 100.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จำนวน          230,400.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม   40,863,000.00 บาท 

ภาษีรถยนต์ จำนวน      1,700,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน    12,100,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน      9,600,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน      1,030,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาษีสรรพสามิต จำนวน    14,700,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน         143,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน         130,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน           40,000.00 บาท 
ประมาณการมากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,420,000.00 บาท 
ประมาณการน้อยกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม         48,000,000.00 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน     48,000,000.00 บาท 
ประมาณการเท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   

   นายเอกภาค จันทรา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกัน
ก่อน และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ 
เนื่องจากบิดาท่านอาจหาญ จตุรพรไพร ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามมติของสมาชิกสภาแห่งนี้
ได้มีการทำข้อตกลงว่า หากผู้ที่เสียชีวิตเป็นบิดาหรือมารดาสมาชิกท่านใด จะต้องทำการเก็บรวบรวมจัดเก็บ
เงินเพื่อร่วมสบทบค่าจัดงานศพท่านละ 100 บาท มอบให้กับท่านอาจหาญ จตุรพรไพร วันนี้หลังการประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หากคณะผู้บริหารท่านใดต้องการที่จะร่วมสมทบก็สามารถทำได้ ขอบคุณครับ    
เชิญสมาชิกสภาทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   - 12.00 น. 
………………………………………………………………………………………….. 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564  
วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564 ในตอนบ่าย 

เริ่ม                       - 13.00 น. 
  นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
เร ิ ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น สมัยสามัญที ่ 3 ครั ้งที ่  1 ประจำปี 2564                 
วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564 ในตอนบ่าย เรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น        
ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาต่อครับ เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายนิคม ปิ่นหอม , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปิ่นหอม 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงรายงานประมาณการรายรับต่อครับ 
 

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

หมวดภาษีอากร 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   รายรับจริง ปี 2562    299,313.48 บาท 
 ภาษีบำรุงท้องที ่    รายรับจริง ปี 2562     62,766.36 บาท 
 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   รายรับจริง ปี 2563     26,675.66 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564     50,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565     55,000.00 บาท 
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 ภาษีป้าย    รายรับจริง ปี 2562     77,059.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563     82,987.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564     55,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   100,000.00 บาท 
 รวมหมวดภาษีอากร   รายรับจริง ปี 2562   439,138.84 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   109,662.66 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564   105,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   155,000.00 บาท 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา รายรับจริง ปี 2562       5,975.20 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       5,946.10 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       6,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       6,000.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  รายรับจริง ปี 2562   320,955.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   399,900.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564   330,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   420,000.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการโฆษณา  
      รายรับจริง ปี 2562          240.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563          190.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564          100.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565          100.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร รายรับจริง ปี 2562       2,786.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       2,770.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       2,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       3,000.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ รายรับจริง ปี 2562       1,630.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563          900.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564          700.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565          900.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง     
      รายรับจริง ปี 2562             1,420.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       1,420.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       1,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       1,500.00 บาท 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ    รายรับจริง ปี 2563            60.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564          100.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565          100.00 บาท 
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 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก รายรับจริง ปี 2562     82,000.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       4,400.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564     10,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       4,400.00 บาท 
 ค่าปรับการผิดสัญญา   รายรับจริง ปี 2562     68,977.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   104,049.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564     34,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   105,000.00 บาท 
 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย     
      ประมาณการ   ปี 2564           5,000.00 บาท 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      รายรับจริง ปี 2562       8,000.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       6,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       5,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       6,000.00 บาท 
 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร รายรับจริง ปี 2562          800.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563          983.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564          500.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       1,000.00 บาท 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ    รายรับจริง ปี 2562          500.00 บาท 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    
      รายรับจริง ปี 2562   493,283.20 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   526,618.10 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564   394,400.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   548,000.00 บาท 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 ค่าเช่าหรือบริการ   รายรับจริง ปี 2562     11,200.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563          500.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       1,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565          500.00 บาท 
 ดอกเบี้ย     รายรับจริง ปี 2562         1,264,908.24 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563         1,388,331.12 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         1,065,500.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         1,200,000.00 บาท 
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รายรับจริง ปี 2562         1,276,108.24 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563         1,388,831.12 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         1,066,500.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         1,200,500.00 บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้    รายรับจริง ปี 2563       9,320.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       4,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       3,000.00 บาท 
 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร  รายรับจริง ปี 2562          451.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563            30.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564          100.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565          100.00 บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    รายรับจริง ปี 2562   239,910.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   230,602.75 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564   200,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   230,400.00 บาท 
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รายรับจริง ปี 2562   240,361.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563   239,952.75 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564   204,100.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565   233,500.00 บาท 
 

หมวดรายได้จากทุน 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  รายรับจริง ปี 2562       2,603.00 บาท 
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รายรับจริง ปี 2562       2,603.00 บาท 
 

หมวดภาษีจัดสรร 
 ภาษีรถยนต ์    รายรับจริง ปี 2562         1,776,913.36 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563         1,767,634.37 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         1,600,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         1,700,000.00 บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ รายรับจริง ปี 2562       13,856,822.67 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       12,873,636.91 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       13,000,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       12,100,000.00 บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ รายรับจริง ปี 2562         9,534,690.66 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563         9,683,454.90 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         8,830,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         9,600,000.00 บาท 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ    รายรับจริง ปี 2562         1,300,999.35 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563         1,037,584.53 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         1,300,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         1,030,000.00 บาท 

ภาษีสรรพสามิต    รายรับจริง ปี 2562       16,702,054.23 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       14,741,228.29 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       14,000,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       14,700,000.00 บาท 
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ค่าภาคหลวงแร่    รายรับจริง ปี 2562            152,776.36 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563            143,263.40 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564            130,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565            143,000.00 บาท 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   รายรับจริง ปี 2562            147,169.47 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563            130,522.06 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564            130,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565            130,000.00 บาท 

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ   รายรับจริง ปี 2562              38,915.10 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563              39,222.90 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564              40,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565              40,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน    
รายรับจริง ปี 2562         1,826,361.00 บาท 

      รายรับจริง ปี 2563         1,420,245.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564         1,200,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565         1,420,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล  รายรับจริง ปี 2562                   500.00 บาท 
 รวมหมวดภาษีจัดสรร   รายรับจริง ปี 2562       45,337,202.20 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       41,835,792.36 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       40,230,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       40,863,000.00 บาท 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เงินอุดหนุนทั่วไป    รายรับจริง ปี 2562       49,733,669.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       50,832,538.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       49,000,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       48,000,000.00 บาท 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รายรับจริง ปี 2562       49,733,669.00 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       50,832,538.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       49,000,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       48,000,000.00 บาท 
 รวมทุกหมวด    รายรับจริง ปี 2562       97,522,365.48 บาท 
      รายรับจริง ปี 2563       94,933,394.99 บาท 
      ประมาณการ ปี 2564       91,000,000.00 บาท 
      ประมาณการ ปี 2565       91,000,000.00 บาท 
 

 นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
คำแถลงรายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกท่านใดต้องการที ่จะสอบถามเรียนเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด
สอบถาม เรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาต่อ
ได้เลยครับ เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
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นายนิคม ปิ่นหอม , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปิ่นหอม 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตกล่าวรายละเอียด รายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,000,000 บาท 
 
หมายเหตุ 

- รายละเอียดคำกล่าวคำแถลงชี้แจง “รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่” ดังปรากฏจากเอกสารฉบับ “ร่าง ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”         

- สำหรับการกล่าวคำแถลง “รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั ่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”               
มีผู้กล่าวรายงานรวมกัน 2 ท่าน คือ 

1. นายนิคม ปิ่นหอม      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
2. นางแสงเทียน สังขวรรณ      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

 
นายสมนึก จันทร์หอม , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

สรุปการประชุมวันนี้ผู้บริหารได้เสนอให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565      
ในวาระแรกวาระรับหลักการ โดยผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติต่อสภา
เรียบร้อยแล้ว จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต่อ เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก่อนรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั ้งที ่ 2 วันอาทิตย์ ที ่ 15 สิงหาคม         
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. และสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่  20 สิงหาคม          
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กระผมขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณครับ 
 

 ปิดประชุม   -           17.00 น. 
 
 

      (นายสุทธิพร  สุภา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งท่ี 1 วันพุธ ท่ี 11 เดือนสิงหาคม 2564      31 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564  เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่                                   
 
 
(ลงชื่อ)                                  กรรมการ       (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 
                (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                             (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เดอืน สิงหาคม 2564   

เมื่อวันที่             เห็นว่าถูกต้อง 
 
                                                         

     (ลงชื่อ) 
(นายสมนึก  จันทร์หอม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 


